

# เคล็ดลับบริหารจัดการเงินในสไตล์ “เต๋อ-ฉันทวิซซ์”



เรียกได้ว่าเก่งครบสูตรจริงๆ สำหรับ “เต๋อ-ฉันทวิซซ์ ชนะเสวี” นักแสดงหนุ่มที่มีบุคลิกของคนรุ่นใหม่และมีความสามารถมากมาย ทั้งงานเบื้องหน้าและเบื้องหลังวงการบันเทิง ไม่ว่าจะเป็นแสดงภาพยนตร์ แสดงละคร เขียนบท และผู้กำกับ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะก้าวตามและทำความฝันของตนเองให้สำเร็จ ชนิดที่ว่าแสดงภาพยนตร์ก็ได้รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมมาจากหลากหลายเวที เขียนบทภาพยนตร์ก็กลายเป็นภาพยนตร์ที่สร้างรายได้ในระดับพันล้าน

นอกจากจะมุ่งมั่นทำตามความฝันของตนเองให้สำเร็จแล้ว พระเอกหนุ่มคนนี้ยังได้ให้ความสำคัญกับการวางแผน และบริหารจัดการเงิน โดยเฉพาะการสำรองเงินไว้เพื่อเป็นตัวช่วยในภาวะฉุกเฉินอีกด้วย และเมื่อมีโอกาสได้เจอตัวเป็นๆ ของ “หนุ่มเต๋อ” ภายในงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์และโฆษณา (TVC) ของ บัตรกดเงินสดเอมวี (A money) ที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 อโศก (สุขุมวิท) ซึ่งทางหนุ่มเต๋อก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ให้กับบัตรกดเงินสดเอมวี เราจึงไม่พลาดที่จะดึงตัวมาร่วมพูดคุยและอัปเดต เคล็ดลับการบริหารการเงินในแบบฉบับของพระเอกร้อยล้านคนนี้ให้ฟังว่า

“โดยส่วนตัวแล้วผมจะมีเงินก้อนหนึ่งเก็บสำรองไว้ใช้ในสิ่งที่อยากทำ อยากได้ หรือในโอกาสพิเศษต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ชีวิตง่ายและสะดวกสบายมากขึ้น อย่างเช่น มีโปรเจกต์จะซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งอย่างที่มีราคาสูงพอประมาณ ผมก็จะนำเงินที่เก็บสำรองไว้มาใช้เป็นตัวช่วยให้เราสามารถใช้จ่ายเงินได้ตามต้องการได้ เช่นเดียวกับการวางแผนทางการเงินเกี่ยวกับธุรกิจที่จำเป็นจะต้องมีการสำรองเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉินเช่นเดียวกัน เพราะเราไม่มีทางคาดเดาได้ทุกอย่างว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตบ้าง ยกตัวอย่างเช่น บางครั้งลูกค้าอาจจะชำระเงินเราช้า และเราอาจจำเป็นต้องชำระค่าใช้จ่ายรายเดือน ไม่ว่าจะเป็น

ค่าวัตถุดิบ ค่าแรง เงินเดือนพนักงาน เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องมีเงินก้อนสำรองไว้ใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการทำธุรกิจ ต้องมีเงินที่คอยซัพพอร์ตธุรกิจนั้น นอกเหนือจากเงินที่เราลงทุนไปแล้วด้วย ที่สำคัญคือ ต้องเป็นเงินสำรองที่สามารถนำมาหมุนเวียนให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้”

เมื่อมีการบริหารจัดการเงินที่ดี ก็ทำให้มีต้นทุนที่มั่นคงในการพาตนเองออกไปทำความฝันต่างๆ ที่พระเอกหนุ่มคนนี้อยากทำมาตลอด ตั้งแต่เรื่องการแสดง การเขียนบทภาพยนตร์ และการทำธุรกิจที่ตนเองชื่นชอบ จนประสบความสำเร็จในวันนี้ ซึ่งสุดท้ายนี้ “หนุ่มเต๋อ” ก็ได้ทิ้งท้ายเป็นแนวคิดสำหรับคนที่อยากทำความฝันของตนเองให้ประสบความสำเร็จไว้ด้วยว่า

“ผมเชื่อว่าเราทุกคนล้วนมีความฝัน ที่สำคัญคือ ต้องกล้าที่จะเริ่มลงมือทำตามความฝันของตนเอง เพราะความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ ต้องเริ่มต้นจากการลงมือทำด้วยตัวเราเอง จึงอยากฝากถึงคนรุ่นใหม่ที่มีความฝันให้โฟกัสและ

เดินหน้าทำตามความฝันอย่างเต็มที่ สักวันเราก็จะก้าวตามความฝันของเราได้สำเร็จอย่างแน่นอน” เต๋อ-ฉันทวิชัย  
กล่าวให้กำลังใจถึงท้าย

ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินฝัน! ยิ่งถ้ามีเงินสำรองก็จะช่วยให้ชีวิตง่าย สะดวกสบาย และประสบความสำเร็จในการก้าว  
ตามความฝันได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น